

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุง ถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. นางฉัตรสุดา จันทร์ดี ยิง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุม The 4th Biennial Children and Childhoods Conference

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติอนุมัติให้นางฉัตรสุดา จันทร์ดี ยิง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุม The 4th Biennial Children and Childhoods Conference ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ เมือง ซัพฟอล์ก สหราชอาณาจักร โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูงในการประสานงานระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสกิจกรรม ๖๒M๒-๘๐๑๐๕ จำนวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท และให้สำนักงาน กสม. มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

๓. การดำเนินการขอทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน GANHRI

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการดำเนินการขอทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน GANHRI โดยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้ประชุมหารือกับ Ms. Kate Turner-Mann ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมระดับภูมิภาคของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APF) เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่าง กสม. และ APF ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงาน กสม. โดย Ms. Kate จะดำเนินการประสานให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. หารือโดยตรงในประเด็นการขอทบทวนสถานะของ กสม. กับ Mr. Phillip Wardle ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและนโยบาย APF ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สังเกตการณ์ถาวรของ SCA ที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ SCA เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการทำหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้ประชุมหารือร่วมกับ Ms. Kate และ Mr. Phillip ผู้รับผิดชอบในเรื่องกระบวนการและข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครขอรับการทบทวนสถานะของ กสม. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Skype สรุปสาระสำคัญของการประชุมหารือได้ดังนี้

๑. การขอทบทวนสถานะสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มีสถานะ B จะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ SCA เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในวาระการประชุมของ SCA ซึ่ง กสม. ได้ยื่นคำร้องดังกล่าวไปยัง

OHCHR เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ APF ได้รับแจ้งว่า การขอเข้ารับการทบทวนสถานะของ กสม. ได้ถูกบรรจุไว้ในร่างปฏิทินของ SCA รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง OHCHR จะมีหนังสือแจ้ง กสม. อย่างเป็นทางการเพื่อให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่ OHCHR ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เดือนก่อนการประชุม (ประมาณช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๒. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้จัดส่งข้อมูล Statement of Compliance (SoC) และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) บทสรุปผู้บริหารของรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี ๒๕๖๐ และ ๔) บทสรุปผู้บริหารของรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ APF (Mr. Phillip) เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นแล้ว โดย APF จะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ความเห็นในเบื้องต้นว่า เอกสาร SoC ที่จัดทำขึ้นสามารถตอบประเด็นที่ SCA ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อปี ๒๕๕๘ ได้ครบถ้วนและชัดเจนหรือไม่

๓. APF ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า กสม. ควรพิจารณาความเห็นจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ กสม. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และเตรียมคำชี้แจงประกอบด้วย เนื่องจาก SCA มักจะนำความเห็นของภาคประชาสังคมมาประกอบการพิจารณาทบทวนสถานะด้วย โดยตัวอย่างหนึ่งที่ APF แนะนำให้เตรียมคำชี้แจง คือ กรณีที่ Human Rights Watch ได้ออกข่าวกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์กำลังถูกคุกคาม

๔. เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและอยู่ระหว่างการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ APF จึงมีความเห็นในเบื้องต้นว่า การเสนอขอทบทวนสถานะในขณะนี้อาจถูกพิจารณาว่ายังไม่มีความชัดเจนหลายประการ เนื่องจาก SCA จะพิจารณาความสอดคล้องกับหลักการปารีส ทั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายและผลการดำเนินงานของ กสม. ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น กสม. อาจพิจารณาขอเลื่อนการขอทบทวนสถานะออกไปก่อน จนกว่าจะมีการสรรหา กสม. ชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการดำเนินงานไประยะหนึ่งแล้ว ซึ่งประเด็นนี้เจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ขอให้ APF ช่วยพิจารณารายละเอียดตามข้อคิดเห็นของ SCA เมื่อปี ๒๕๕๘ ว่าการแก้ไขกฎหมายของไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กสม. ในปี ๒๕๖๑ รวมถึงผลการดำเนินงานของ กสม. ชุดปัจจุบันนั้น เพียงพอที่จะตอบประเด็นข้อเสนอแนะของ SCA หรือไม่

๕. หาก กสม. เห็นควรดำเนินการขอทบทวนสถานะตามกำหนดการเดิม (มีนาคม ๒๕๖๓) APF เสนอให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ๑) รายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี ๒๕๖๑ และ ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. Mr. Phillip มีกำหนดการเดินทางไปยังประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเห็นควรจัดการประชุมเพื่อหารือในประเด็นการขอทบทวนสถานะ โดยเชิญผู้แทน กสม. เข้าร่วมการประชุมด้วย ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีค้ำมนุษย์เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขอคืนงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีค้ำมนุษย์เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”

จำนวน ๙๒๑,๖๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการเฉพาะกรณี ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงาน กสม. เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอื่นต่อไป เนื่องจากศาลอุทธรณ์ ในฐานะองค์กรร่วมจัดได้ขอเลื่อนการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ออกไปก่อน ประกอบกับทางศาลอุทธรณ์ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว

๕. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแก้ไขถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป